

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 147 (7/2561) วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
4.1	การรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานการณืวิชาชีพ (วังจันทร์ ริเวอร์วิว)	สภามหาวิทยาลัยรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2561 ตามที่เสนอ	รับทราบมติที่ประชุม
5.1	การพิจารณาให้ปริญญา กิตติมศักดิ์ ประจำปี 2561	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญา กิตติมศักดิ์ ประจำปี 2561 จำนวน 3 ราย 1. นางสมสมัย เขาหิน ปริญญา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ 2. นายพิทยา ศิริวิเชียร ปริญญา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ 3. นางนัยนา บัตตพงศ์ ปริญญา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สำหรับการดำเนินการเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญา กิตติมศักดิ์ในคราวต่อไป ขอให้จัดทำสรุปเนื้อหาสาระที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าผู้สมควรได้รับปริญญา กิตติมศักดิ์มีความเหมาะสมต่อปริญญา กิตติมศักดิ์ที่ได้รับ	รับทราบมติที่ประชุม โดยนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแล้ว
5.2	การพิจารณา (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ดังนี้ 1. (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเพิ่มเติม ด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการศึกษาข้อมูลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, ด้านการศึกษาจำนวนนักศึกษาและรายรับจากค่าลงทะเบียน, ด้านการศึกษาข้อมูลบุคลากร, ด้านการศึกษาค่าสาธารณูปโภค, ด้านการศึกษางานวิจัยและบริการวิชาการ, ด้านการบริหารสินทรัพย์ และด้านการศึกษางบประมาณแผ่นดิน	รับทราบมติที่ประชุม โดยนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติตามมติ
5.3	การพิจารณารับรองรายงานทางการเงินของศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2560	สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานทางการเงินของศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ	รับทราบมติที่ประชุม
5.4	การพิจารณาหลักสูตรกลางสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2548 เป็นหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม (เพิ่มเติม) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรกลางสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2548 เป็นหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (เพิ่มเติม) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ ให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 และเสนอ สกอ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป และมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษดำเนินการจัดทำความต้องการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเปิดสอนในระดับปริญญาตรีต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	รับทราบมติที่ประชุม โดย ย อ ยู ะ ห ว ่ า ง นำเสนอหลักสูตรไปยัง สกอ. สำหรับการจัดทำความต้องการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 148 (8/2561)
5.5	การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยให้นำเสนอ สกอ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป	รับทราบมติที่ประชุม โดย ย อ ยู ะ ห ว ่ า ง นำเสนอหลักสูตรไปยัง สกอ.
5.6	การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 และ 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 โดยเสนอ สกอ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป	รับทราบมติที่ประชุม โดย ย อ ยู ะ ห ว ่ า ง นำเสนอหลักสูตรไปยัง สกอ.

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.7	การพิจารณาการจ้างผู้ เกษียณอายุราชการที่มีอายุ เกิน 70 ปี	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการจ้างผู้ เกษียณอายุราชการที่มีอายุเกิน 70 ปี รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ สุนทรสมัย ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ถึงสิ้นปี การศึกษา 256	รับทราบมติที่ประชุม
5.8	การพิจารณาขอลาออกจาก ตำแหน่งรองอธิการบดีของ รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการขอลาออกจาก ตำแหน่งรองอธิการบดีของ รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 และเห็นชอบให้ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี เป็นเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยแทน รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561	รับทราบมติที่ประชุม และ นาย ก ส ภ า มหาวิทยาลัยได้ลงนาม แต่งตั้ง ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ อยู่มี เป็น เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย
5.9	การพิจารณาโครงการศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตชุมชนบ้านด่านอย่าง ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโครงการศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้าน ด่านอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ของ คณะกรรมการดำเนินการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ตามที่เสนอ โดยให้นำข้อเสนอนั้นของ คณะกรรมการไปปรับใช้ดำเนินการ	รับทราบมติที่ประชุม
5.10	การพิจารณาอัตราเงินเดือน และการเพิ่มค่าจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยรับทราบอัตราเงินเดือนและ การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ ใช้รูปแบบการบริหารการจ่ายค่าจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัยเดิมไปพลางก่อน คือ จ่ายเงิน เดือน 1.3 (สายสนับสนุน) และ 1.5 (สาย วิชาการ) และหักไว้ 0.2 สำหรับจัดสวัสดิการ	รับทราบมติที่ประชุม